



สัปดาห์ก่อนมีแนวคิดจากทางรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่เสนอแนวคิดในการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูกกันมาก แต่ด้วยความผันผวนเรื่องราคา เมื่อราคาตกก็ทำให้เกษตรกรพบปัญหา จึงมีแนวคิดในการนำยางธรรมชาติมาประดิษฐ์ใช้งานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทดแทนวัสดุต่างๆ ที่มีการใช้งานอยู่ดังที่ท่านรัฐมนตรีเสนอในเชิงงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างทางต่างๆ ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะเริ่มเปลี่ยนแเกาะกลางถนนที่เป็นคันดินมีการปลูกต้นไม้ไปเป็นแบริเออร์ยางพาราที่เปะไปบนแบริเออร์ปูน ก็มีความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยเช่นกัน เพราะกลายเป็นว่าถ้าไม่มีสะพานลอยคนก็อาจจะต้องป็นข้ามแบริเออร์นั้นแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่า ก็คงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องแเกาะกลางถนน

แต่สิ่งที่ยางพาราสามารถนำไปใช้ได้เหมาะสมคืออุปกรณ์กีฬาหลากหลายชนิดในกรณีของพื้นที่สูงซึ่งเดิมต้องนำเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศที่มีราคาสูง ปัจจุบันมีการวิจัยแล้วว่าสามารถนำยางธรรมชาติมาผสมกับยางสังเคราะห์ทำเป็นลู่วิ่งลดการกระแทกของเท้าวิ่งและได้ผลลัพธ์ที่ระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญคือการที่ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นในประเทศไทยจะต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์

กรีฑานานาชาติถ้าเราจะใช้สำหรับจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติรวมถึงการส่งออกสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นอกจากลู่วิ่งในสนามกรีฑาแล้วลู่วิ่งตามเส้นทางชุมชน สวนสาธารณะก็เป็นโอกาสที่จะใช้ผู้ยางพาราที่อาจจะยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ มาใช้ให้เป็นที่แพร่หลายในชุมชนต่างๆ ซึ่งสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์ นอกจากลู่วิ่งแล้วยังมีกีฬาอีกหลายชนิดที่สามารถนำยางพารามาประยุกต์ใช้ นอกจากอุปกรณ์การเล่น นักวิจัยอาจจะต้องพิจารณาถึงอุปกรณ์การฝึกต่างๆ ที่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถคิดค้นวิธีการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์แบบใหม่ ๆ ที่ผลิตขึ้นจากยางพารา ในปัจจุบันมีชนิดกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศรับรองเกือบ 90 ชนิดกีฬา แต่ละชนิดมีการใช้อุปกรณ์การเล่นต่างๆ รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต้องการพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬานั้น ๆ ให้สูงขึ้น เช่น การฝึกความเร็ว ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความแม่นยำ ปฏิริยาตอบสนอง และทักษะต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ง่าย ๆ ที่นำวัตถุดิบภายในประเทศมาประยุกต์ใช้

กรณีในประเทศไทยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์เอง เช่น ในกีฬามวยไทยหรือตะกร้อก็อาจจะมีการคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นลูกตะกร้อหรือนวม แต่มีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบสามารถ

จะใช้ยางพาราในการผลิตได้ แม้แต่กีฬาพื้นบ้านอย่างกระบี่กระบอง ดาบไทยก็น่าจะลองนำยางพารามาประยุกต์ใช้ดู

ผมเพิ่งเดินทางไปช่วยการจัดแข่งขันวิ่งที่ภาคใต้มาก็รู้สึกใจหาย เพราะมีการปลูกยางพารากันอย่างแพร่หลาย ถ้ามีอุปกรณ์กีฬาใดสามารถผลิตได้ในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า หรือแม้กระทั่งจะประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ในการกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งปัจจุบันประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีความต้องการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการเคลื่อนไหว การลดแรงกระแทก นอกจากนักประดิษฐ์แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับนักการตลาดที่สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป นำเสียดายความคิดคนไทยหลาย ๆ ครั้งที่เป็นข่าวออกมาเพียงวูบเดียว แต่มันก็ไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ.

ดร.อริษฏี ภูฏินทร์  
ภาควิชาการจัดการการกีฬา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์